



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกันในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๔๙๓/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนงานภายในทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สำนัก หรือเทียบเท่า ระดับกองหรือเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ

๒. ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนงานที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของทุกส่วนงานภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)กำหนด ตลอดจนจัดทำระบบและกลไกเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)

๓. ให้ทุกส่วนงานภายใน แต่งตั้งคณะบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรของส่วนงาน มีส่วนรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ ส่วนงาน

๔. ให้ทุกส่วนงานภายในจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของส่วนงาน เพื่อพร้อมรับ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน และให้รายงานผลการประเมินต่อ หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณชน อันจะนำไปสู่การ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ รองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกต่อไป

๕. ให้ทุกส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของส่วนงาน ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความชำนาญ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน เพื่อพัฒนาผลการ ดำเนินงานไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา

๖. ให้ทุกส่วนงานให้ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นข้อมูลสำคัญในการ ประเมินผลและเป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุกหน่วยงาน

๗. ให้ทุกหน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๘. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภูเงิน)

ปฏิบัติหน้าที่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศที่ ๕๖๕ /๒๕๖๑